

**Tin Huy ện Giao Th ủy :**

**Trường Tiểu học Thị trấn Quất Lâm tổng kết năm học 2023 - 2024**

Trường Tiểu học Thị trấn Quất Lâm tổ chức tổng kết năm học 2023 - 2024 .  
Tới dự có thầy giáo Phạm Văn Ngũ - Phó Trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện; các đồng chí chuyên viên Phòng Giáo dục & Đào tạo; lãnh đạo địa phương; các nhà tài trợ cùng Hội cha mẹ học sinh



*Các đại biểu dự Lễ Tổng kết năm học 2023 - 2024 tại Trường Tiểu học thị trấn Quất Lâm*

Năm học 2023 - 2024, Trường Tiểu học Thị trấn Quất Lâm có tổng số 29 lớp với 862 học sinh. Để duy trì và nâng cao chất lượng dạy và học, Ban giám hiệu nhà trường luôn coi trọng việc xây dựng đội ngũ giáo viên tâm huyết với nghề, tạo điều kiện cho giáo viên được đi học nâng cao trình độ chuyên môn. Đồng thời, nhà trường là trung tâm bồi dưỡng giáo viên để tự học tập, bồi dưỡng, tìm tòi, sáng tạo có được những phương pháp giảng dạy hay, hiệu quả, khơi dậy được tính ham học hỏi của học sinh.





*Quang cảnh Trường Tiểu học thị trấn Quất Lâm tổng kết năm học 2023  
- 2024*

Xác định chất lượng đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định sự thành công của nhà trường; vì vậy, Ban giám hiệu nhà trường luôn coi trọng việc xây dựng



đội ngũ giáo viên bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, kỷ cương, có tinh thần đoàn kết xây dựng tập thể, ý thức tìm tòi, sáng tạo. Để làm được điều này, ngoài phát động phong trào thi đua, cuộc vận động như, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cũng như phong trào thi đua “Trường học văn minh, học sinh thân thiện, không có ma túy và bạo lực học đường”..., Ban Giám hiệu nhà trường luôn khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên tham gia các khóa học, lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Theo đó, mỗi cán bộ, giáo viên luôn tích cực nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng sư phạm, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy giúp học sinh tiếp thu bài giảng tốt hơn và khơi dậy tính ham học hỏi của các em trong mỗi tiết học. Hiện trường có 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn.



***Thầy giáo Phạm Văn Ngũ - Phó trưởng Phòng GD & ĐT phát biểu tại Lễ tổng kết năm học 2023 - 2024***



***Cô giáo Vũ Thị Nhuận - Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Quất Lâm báo cáo kết quả năm học 2023 - 2024***

Cùng với việc nâng cao chất lượng đội ngũ, nhà trường tranh thủ các nguồn lực đầu tư, trang bị đủ góc học tập cho các lớp dạy theo chương trình giáo dục tiểu học mới của Bộ GD&ĐT. Ngoài các giờ học chính khóa, Trường còn tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, văn hóa, thể thao, tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động trải nghiệm...góp phần nâng cao hiểu biết cho học sinh, tạo sân chơi lành mạnh cho các em tham gia sau những giờ học. Qua đó, khuyến khích các em yêu trường, yêu lớp, bổ sung thêm kỹ năng sống, với nhiều chủ đề đa dạng, thiết thực như: An toàn giao thông, văn hóa ứng xử, phòng chống bạo lực học đường...

Về chất lượng giáo dục toàn diện được duy trì và giữ vững. Năm học 2023 - 2024, Trường Tiểu học Thị trấn Quất Lâm có 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình Tiểu học; thi khảo sát chất lượng khối 3 đề của Sở Giáo dục - Đào tạo xếp thứ 1/22 trường; chất lượng giáo dục đại trà luôn trong tốp đầu của huyện. Về kết quả một số kỳ thi, hội thi, tập thể nhà trường tham gia cuộc thi “Như cánh diều bay” đạt Kỷ niệm chương tốp 200 bài xuất sắc toàn quốc; tham gia cuộc thi CLB Toán tuổi thơ do Tạp chí Toán tuổi thơ tổ chức, xếp 1 trong 5 CLB giải toán xuất sắc nhất toàn quốc; em Phạm Khánh Huyền học sinh lớp 5 tham gia cuộc thi “Chữ đẹp tuổi thơ” do Tạp chí trẻ em Việt Nam tổ chức, đạt giải triển vọng toàn quốc. Tại kỳ thi “Viết chữ đúng chữ đẹp”, “Trạng Nguyên tiếng Việt”, “Hội khỏe Phù Đổng” cấp tỉnh có 41 học sinh đạt giải (trong đó có 6 học sinh đạt giải Nhất, 13 học sinh đạt giải Nhì, có 12 học sinh đạt giải Ba và 10 học sinh đạt giải Khuyến Khích. Tại kỳ thi “Viết chữ đúng chữ đẹp”, “Hùng biện tiếng Anh”, “Trạng Nguyên tiếng Việt”, “Hội khỏe Phù Đổng” cấp huyện, có 185 học sinh đạt giải



(trong đó có 108 học sinh đạt giải Nhất, 38 học sinh đạt giải Nhì, 19 học sinh đạt giải Ba và 20 học sinh đạt giải Khuyến Khích).





***Đại diện Phòng GD & ĐT huyện, lãnh đạo địa phương tặng hoa chúc mừng tại lễ tổng kết năm học 2023 - 2024***

Trong năm học này, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên được tặng danh hiệu Lao động tiên tiến, 7 thầy cô đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua; 9 thầy cô được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen; 1 đồng chí đề nghị Sở GD&ĐT tặng Bằng khen và 1 đồng chí đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; Tập thể nhà trường đạt danh hiệu Tập thể xuất sắc.









*Đại diện Phòng GD & ĐT huyện, lãnh đạo địa phương, các thầy cô giáo  
trao tặng giấy khen và phần thưởng cho các em học sinh, các tập thể lớp  
vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập*

Nhân dịp này, Công ty TNHH Quốc tế Kamfung tặng 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500,000 đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Ecolink tặng 2 suất học bổng, mỗi suất trị giá gần 5 triệu đồng.





*Các đơn vị đã trao học bổng và phần thưởng cho học sinh Trường Tiểu học thị trấn Quất Lâm*

Phát biểu tại buổi lễ tổng kết năm học 2023 - 2024, thầy giáo Phạm Văn Ngũ - Phó Trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện; cô giáo Vũ Thị Nhuận - Bí thư



Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Quất Lâm mong muốn các em học sinh có kỳ nghỉ hè vui tươi và bổ ích. Đồng thời, nhắc tới các bậc phụ huynh và các em học sinh trong thời gian nghỉ hè phải tuyệt đối giữ an toàn, nhất là an toàn giao thông, an toàn đuối nước. Các em không được tự ý tắm ao, sông, biển khi không có người lớn đi cùng; không tham gia chơi những trò chơi nguy hiểm, bạo lực. Các thầy, cô giáo phối hợp với các bậc phụ huynh để theo dõi, quản lý học sinh có kỳ nghỉ hè an toàn và bổ ích./.







*Các tiết mục văn nghệ của Cô và trò chúc mừng buổi lễ tổng kết năm học 2023 - 2024*

*Nguồn : <https://giaothuy.namdinh.gov.vn/>*